



WBF đã thành lập từ năm 2018 và hiện có văn phòng trung tâm tại New York, Singapore, Thành Hồ Chí Minh, Seoul, Tokyo, Dubai, Hà Nội và Jakarta. WBF lấy các lĩnh vực nóng trong ngành làm tiền đề và cam kết xây dựng cộng đồng giao thông và nền tảng tài nguyên Blockchain Internationall. Với cách là nhà tiên phong công khai toàn cầu trong lĩnh vực blockchain, WBF mong muốn tập trung vào Việt Nam, vị trí chiến lược của blockchain ở Nam Á. Thông qua Hội nghị Công nghệ Việt Nam WBF2019, WBF sẽ phân tích sâu sắc thị trường Việt Nam và xây dựng cộng đồng giao tiếp giữa ngành công nghiệp blockchain châu Á.

Tại Việt Nam, ngày càng có nhiều tổ chức toàn cầu tập trung vào thị trường Blockchain. Với nhiều lợi thế như: là liên kết chặt chẽ với Việt Nam, Indonesia và toàn bộ khu vực Đông Nam Á, là sản phẩm chính trị, phát triển kinh tế nhanh chóng và các cơ quan chính phủ Việt Nam có thái độ ôn hòa đối với Blockchain và tin cậy. Ngoài ra, tại 29 trên ứng dụng mở rộng nhận cao đối với công nghệ tài chính và trở thành nền tảng sinh sản phát triển Blockchain của thế giới. Việt Nam đang trở thành một vị trí chiến lược trong kỷ nguyên Blockchain.

Năm 2019, thị trường Blockchain tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ và việc áp dụng Blockchain mở rộng trong lĩnh vực tài chính sang lĩnh vực vật lý. Công nghệ Blockchain bắt đầu tích hợp sâu vào ngành công nghiệp kinh tế, trở thành một nhóm các dự án “Blockchain công nghiệp”.

Hội nghị công nghệ tài chính có sự tham gia của Franklyn Richards, giám đốc sáng lập Litecoin, Tom Menner, Giám đốc Kỹ thuật Giải pháp của R3 Châu Á Thái Bình Dương, Edi Prio Pambudi, Trưởng Bộ phận trách Tin tức và Cán cân thanh toán của Bộ phi Kinh tế Indonesia... và nhiều nhân vật trong ngành sản xuất hiện với hơn 1.000 những tên tuổi hàng đầu trong ngành thương mại và thị trường Blockchain châu Á và khám phá các cơ hội kinh doanh mới tại thị trường Việt Nam.

Hội nghị công nghệ sẽ có hơn 20 bài phát biểu chất lượng cao. Hội thảo tập trung vào các thách thức và bắt đầu một loạt các trao đổi, tài chính công nghệ của blockchain và sự phát triển mới của duy Blockchain, tài chính công nghệ giám sát ngành và mở rộng khả năng ứng dụng. Hội thảo tìm kiếm phân tích các ý tưởng tiên tiến của ngành và doanh nghiệp trong thập kỷ tới.

Thành phần tham dự:

+ 1000+++ người tham dự (Các doanh nghiệp blockchain, quỹ đầu tư, người yêu thích công nghệ thông tin...);

+ 30 dự án hàng đầu đến từ: Hoa Kỳ, Singapore, Dubai và Việt Nam

+ 20++ diễn giả hàng đầu trong nước và quốc tế như: **Tom Menner - Giám Đốc của Solution Architecture từ R3 Asia Pacific, Edi PrioPambudi - Trợ lý Thứ trưởng Bộ Tài chính và Cán cân của Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia, Heslin Kim- Vice President của Polymath Business, Nexty Public Chain Founder & CTO Thanh Đào, Tomochain founder & CEO Vương Quang Long**, cùng nhiều diễn giả nổi tiếng khác....

Đến với sự kiện, bạn còn có cơ hội nhận rất nhiều phần quà tặng đặc biệt

+ **Điện thoại Iphone X**

+ **Màn hình Dell**

+ **Ví Ledger Nano X**

Cùng nhiều phần quà giá trị khác đến từ các nhà tài trợ.

(Theo: Trang thông tin điện tử Sức Khỏe Cộng Đồng – Ngày đưa tin: 09/8/2019)